
    
 
 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โรงเรยีนวิเชียรประชาสรรค ์

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์จัดโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ ปีการศึกษา 2567  
 1. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้นักเรียนจัดโครงงานอาชีพเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน   
 2. ผู้มีส่วนร่วม ประกอบด้วย วิทยากรท้องถิ่น คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 
 3. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งเสริม ให้คำแนะนำ ให้ความรู้ในการปฏิบัติ  
         กิจกรรมในการจัดโครงงานของนักเรียนเพื่อส่งเสริมการมีรายได้ในระหว่างเรียน  
 4. ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพในการหารายได้ระหว่างเรียน และสามารถพัฒนาทักษะให้มี  
         ความก้าวหน้าทางด้านอนาคตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมโรงเรียนคู่พัฒนา  
1. การประชุมร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชียรใหญ่เกมส์ ในฐานโรงเรียนคู่พัฒนา 

ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการแข่งขันกีฬา 
เชียรใหญ่เกมส์  

 2. ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยมีโรงเรียนเชียรใหญ่ โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ และโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา  
 3. ผลการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมช่วยสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาต้านยาเสพติด 
    ของครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ร่วมกับโรงเรียนคู่พัฒนา  
 4. การพัฒนาในโอกาสต่อไปโดยนำผลการจัดกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา 
    ต้านยาเสพติดกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายให้มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  
1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช  

โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ครั้งท่ี 3/2566 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน
วิเชียรประชาสรรค์  

 2. ผู้มีส่วนร่วมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา    
    นครศรีธรรมราช  
 3. ผลการดำเนินงานใช้หลักการมีส่วนร่วม ผู้เข้าประชุมได้รับทราบแนวนโยบายผลการดำเนินงาน การ   
    มอบหมายงาน และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา และสำนักงานเขต
    พื้นท่ีการศึกษา นครศรีธรรมราช  
 4. นำผลการดำเนินงานใช้หลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ และ  
     ส่ิงอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมและรองรับการประชุมในคราวต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การรับนักเรียน โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ประจำปีการศึกษา 2567 
 1. การรับนักเรียนโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2567 วันท่ี 6 – 9 เมษายน 2567   
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครจำนวน 23 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
     ประจำปีการศึกษา 2567 สมัครจำนวน 11 คน  
 3. ผลการมีส่วนร่วม นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  และทั่วถึง โรงเรียนสามารถ 
     รับนักเรียนได้ตามแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2567  
 4. ผลการดำเนินงานในการรับนักเรียนในปีการศึกษานี้มีนักเรียนจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งนักเรียนมีความประสงค์จะ 
     เข้าเรียน โรงเรียนรับได้ตามแผนท่ีกำหนด ไม่เกิดปัญหาในการรับนักเรียน 
 
ความร่วมมือกับครู ผู้ปกครอง “การประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมของนักเรียน”  

1. การประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงการจัดการเรียนการสอน และพฤติกรรมของนักเรียนวันท่ี 24 พ.ค. 2567  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  

 2.  หัวหน้างานท้ัง 4 ฝ่าย พบปะผู้ปกครองเพื่อช้ีแจงรายละเอียดแต่ละงานท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนให้กับ 
      ผู้ปกครองรับทราบ 
 3.  โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสอบถาม วางแผนการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไข
      ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนบางกลุ่ม เพื่อทำให้ผู้เรียนไม่เกิดปัญหาในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นถัดไป และ
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 และมัธยมศึกษาปีที ่ 6 ต้องจบการศึกษา 100% โดยสำรวจและติดตาม
      แก้ปัญหาโดยความร่วมมือระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2567 

1. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ ปีการศึกษา 2567  
วันท่ี 31 พ.ค. 2567 ณ ห้องประชุมพ่อท่านชา โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 

 2. โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์  
     ปีการศึกษา 2567 
  2.1 เพื่อขอความเห็นชอบในวาระการประชุมท่ีเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2567 โดยขอความเห็นชอบจาก
        คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่าย 
  2.2 เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่อง การโดนขโมยและเข้ามางัดในห้องสำนักงานโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 
  2.3 เพื่อแจ้งให้ทราบ เรื่อง โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว  
        ระดับเหรียญเงิน  
  2.4 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ ได้รับความช่วยเหลือจากคณะศิษย์เก่า และหน่วยงานอื่น ๆ 
         ระดมทุน และทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน บริจาคให้กับโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 

  2.5 เพื่อแจ้งให้ทราบ เรื่อง การปรับปรุงห้องน้ำนกัเรียนจากงบประมาณ สพม.นศ., การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้
        ใหน้ักเรียน, โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ, ทุนการศึกษา และการจัดซื้ออุปกรณ์ให้กับนักเรียน 
  2.6 ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาได้ช่วยกันสอดส่องดูแลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเข้าข่าย
        การสูบบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ กัญชา ยาเสพติดอื่น ๆ  
  2.7 ขออนุมัติ / ขอความเห็นชอบ การใช้หลักสูตรสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนพัฒนา
                 คุณภาพการศึกษา  
 3. โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือในส่วนของงบประมาณ มีการประสานความร่วมมือ และเตรียมการการรับมือโดย
     วางแผนการการป้องกันการแก้ปัญหาท่ีมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นซ้ำในภาคเรียนถัดไป เพื่อลดการเกิดปัญหาท่ีจะ
     เกิดขึ้นอีกในอนาคต 



 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ 
คร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  วันศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2567 

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพ่อท่านชา 
--------------------------------------------------------------------- 

 ผู้ร่วมการประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ 
 นายธำมรงค์ มาสิงค์  
 นายสมศักดิ์ รักบูรณ์  
 นายวิชัย เภอแสละ  
 นายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง  
 นายสำเนียง นุ่นวิเชียร  
 พระปลัดวิเศษินทร์ วิเสสโต  
 นายนิคม กรดแก้ว  
 นายวิชยุตม์ ทิพย์รัตน์  
 นางชาลิณี นวลจันทร์  
 นางสาวอาซีซะฮ์ฮานี่  ตรีพันธ ์  
 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง  

 เร่ิมประชุมเวลา 13.00 น. 
  ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  1.1 การแนะนำคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่      
  

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล 
1 นายธำมรงค์ มาสิงค์ 
2 นายสมศักดิ์ รักบูรณ์ 
3 นายวิชัย เภอแสละ 
4 นายกิติศักดิ์ แก้วบรรจง 
5 นายสำเนียง นุ่นวิเชียร 
6 พระปลัดวิเศษินทร์ วิเสสโต 
7 นายนิคม กรดแก้ว 
8 นางสาวธัญญ์จุฑา ผกากรอง 



  1.2 การรับนักเรียนใหม่ นักเรียนท่ีจบการศึกษาระดับช้ันม.3, ม.6 และนักเรียนย้าย 
   - สรุปยอดจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2567 รวม 83 คน เพื่อรายงานข้อมูล 
     ในวันท่ี 10 มิถุนายน 2567 
  1.3 แจ้งอัตราบุคลากร 
   - มีจำนวนบุคลากรท้ังหมด 13 คน  
   - มีข้าราชการครูเพิ่มจากเดิม 2 คน คือครูในรายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
   - มีลูกจ้าง 2 คน คือ ครูในรายวิชาสังคมศึกษา และพลศึกษา 
  1.4 เงินบริจาคของชมรมศิษย์เก่า เป็นเงินจำนวน 145,950 บาท 
   - เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนท่ีเข้าใหม่ ช้ันม.1 และ ช้ันม.4 คนละ 3,000 บาท 
     ซึ่งให้ปีการศึกษาละ 1,000 บาท 
   - ชุดพละนักเรียน ชุดละ 350 บาท ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
   - ประกันอุบัติเหตุ คนละ 150 บาท ให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 
  1.5 การปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนจากงบประมาณ สพม.นศ. จำนวน 10,000 บาท  
   - โครงการสุขาดีมีสุข (ซ่อมหลังคา ห้องน้ำหญิง และทาสีห้องน้ำ) 
  1.6 การจัดโต๊ะ เก้าอี้ใหก้ับนักเรียน จำนวน 20 ชุด เป็นเงิน 60,600 บาท 
   - เป้นเก้าอี้ไม้ยางพาราอัด จำนวน 20 ชุด 
  1.7 การโดนขโมยเข้ามางัดแงะในห้องสำนักงาน 
   - ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ และ ห้องสหกรณ์โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์โดยได้ทราบข้อมูล
               รายละเอียดจากสถานีตำรวจ และมอบหน้าท่ีของตำรวจในขั้นตอนถัดไป 
  1.8  โรงเรียนได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษาสีขาว ระดับเหรียญเงิน 
   - ประชุมและพร้อมเตรียมทำสถานศึกษาสีขาว ในระดับเหรียญทองต่อไป 
  ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
   - คณะกรรมการสถานศึกษารับรองรายงานการประชุม 
  ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอให้ทราบ  
  3.1 โครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ  
   - เงินอุดหนุนรายหัว มีหลักฐานในการจ่าย 
   - ค่าจัดการเรียนการสอน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2  
  3.2 ค่าหนังสือเรียน คงเดิมตามท่ีได้จัดสรรไป 
  3.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2  
  3.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 7 
  3.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2  



  3.6 ทุนการศึกษา (ทุนยากจน / ทุนเสมอภาค) 
   - ทุนยากจน คนละ 1,500 บาท คัดเลือกเฉพาะนักเรียนม.ต้น 
   - ทุนเสมอภาค คัดเลือกจากนักเรียนยากจน เป็นเงิน 3,000 บาท / คน / ปี 
   - การเยี่ยมบ้านนักเรียน เริ่มในสัปดาห์ท่ี 2 ของเดือนมิถุนายน 2567  
     (หลังจากกิจกรรมงานไหว้ครู) โดยออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% เพื่อทราบข้อมูลปัจจุบันของ
     นักเรียนทุกคน 
   - ทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เฉพาะนักเรียนในระดับช้ันม.ปลาย ณ ขณะนี้ยังไม่มี
              นักเรียนคนใดได้รับทุน 
  3.7 ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
   - เรื่องของเวรยาม มีการประสานเจ้าหน้าท่ีตำรวจ / มีการออกคำส่ังให้มาปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
     กรณี 
  3.8 บุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ กัญชา ยาเสพติด อื่นๆ ขอให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ช่วยกันสอดส่อง 
   - ได้รับหนังสือจากสพม.นศ. ให้มีการรายงานภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2567 โดยทางโรงเรียน
              ได้มีการจัดกิจกรรม  
    1) ประชาสัมพันธ์  
    2) จัดบอร์ดให้ความรู้กับนักเรียน  
    3) วาดภาพเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่ กัญชา ยาเสพติด และให้นักเรียนทำเสียงตามสาย
        โดยสภานักเรียน และมีการส่งหลักฐานรายงานไปยังเขต (สพม.นศ.) 
  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
  4.1 การจัดอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนขออนญุาตดำเนินการจัดซื้อให้นักเรียนทุกระดับช้ัน  
        (ขอความเห็นชอบ) 
   - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เพื่อความสะดวกในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
     ให้กับนักเรียน 
  4.2 การขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา  
        (ขอความเห็นชอบ) 
    - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 แผนพัฒนา
     คุณภาพการศึกษาปี 2566 – 2570 
  4.3 การซื้อหนังสือเรียนได้ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการคัดเลือกหนังสือ และให้ฝ่ายพัสดุ
        ดำเนินการจัดซื้อ (ขอความเห็นชอบ) 
         - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และมีการดำเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วใน 
     เทอม 1 ปีการศึกษา 2567 



  4.4. การดำเนินการโรงเรียนปลอด 0 ร มส มผ เพื่อให้นักเรียนจบการศึกษา 100% (ขอความเห็นชอบ) 
   - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ทางโรงเรียนประเมินนักเรียนตามสภาพจริง และ
     ตามนโยบายของสพฐ. ผ่าน 100% ซึ่งนโยบายของสพฐ. ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
     Active learning ให้นักเรียนได้มีการแสดงบทบาท มีการประเมินผลผ่านตัวชี้วัดระหว่างทาง, 
              ตัวชี้วัดปลายทาง 
  4.5 ระเบียบทรงผมนักเรียนและการเปล่ียนชุดพลศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียนปีการศึกษา 
                 2567 (ขอความเห็นชอบ) 
       - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยชุดพลศึกษา ใช้แบบใหม่ สีฟ้า - เหลือง และ 
     ทรงผมนักเรียนมีระเบียบกำหนดขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถานศึกษา (มีระเบียบแจ้งให้กับ 
     ผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2567 เป็นท่ีเรียบร้อย) 
  4.6 การย้ายครู การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อถึงกำหนดและมีผู้ประสงค์ขอย้าย (ขอความเห็นชอบ) 
   - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
  4.7 การจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อนักเรียนขับขี่ปลอดภัย ประจำภาคเรียน (ขอความเห็นชอบ) 
   - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยมีโครงการฮอนด้า และตำรวจประจำโรงเรียน
     มาให้ความรู้กับนักเรียน 
  4.8 การขอความเห็นชอบในการใช้เงินเหลือจ่าย ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดล้อม
        เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้
   4.8.1 การจัดโต๊ะเก้าอี้ 
   4.8.2 การปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ เครื่องใช้ไฟฟ้า (พัดลม, หลอดไฟ, เครื่องปรับอากาศ) 
   4.8.3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการงานวิชาการ และงานประเมินผล 
           ทางการศึกษา เช่น กระดาษ, กล่องพลาสติก, แฟ้ม, ขาไวนิล, เป็นต้น  
      - คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยได้รับเงินคงเหลือจากงบประมาณ 
      เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2566 มาใช้เพื่อมาจัดตามกิจกรรมต่าง ๆ 
  ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ  
  5.1 ทางโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยให้ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำ
        โครงการเพื่อขออนุมัติค่าวัสดุฝึก ค่าเบ้ียเล้ียง (ทำเป็นบันทึกข้อความ) ซึ่งครูผู้สอนส่งกิจกรรมทาง
        วิชาการอย่างน้อย 4 รายการ (ครูผู้สอน 1 รายการ คือ Best practice และนักเรียน 3 รายการ) 
  5.2 ทางโรงเรียนจัดสอบนักธรรมให้กับครูและนักเรียนทุกคน  
  5.3 ทางโรงเรียนขอนญุาติรื้อถอนอาคารชำรุด มีการอนุญาตมาแล้วตั้งแต่ปี 2563 แต่ไม่มีงบประมาณ
        ในการรื้อ 



  5.4 ผลจากการจัดงานคืนสู่เหย้า ได้เปิดบัญชีออมสิน สาขาเชียรใหญ่งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท โดยมี
        ระเบียบในการควบคุมเงิน  
   - ให้ดำเนินการตามท่ีโรงเรียนทำหนังสือมา และให้คณะกรรมการทำการอนุมัติ 
  5.5 เงินจากชมรมศิษย์เก่า จำนวนเงิน 145,950 บาท  
   - เห็นชอบและมีการอนุมัติ 
  5.6 ประกันภัยให้กับนักเรียน 
   - ทางชมรมศิษย์เก่ามีการเสนอให้เพิ่มประกันภัยให้กับนักเรียน สำหรับผู้ปกครองท่ีต้องการเพิ่ม
     ประกันภัยในด้านอื่น ๆ จากมติในท่ีประชุมพบว่า ประกันภัยท่ีทางศิษย์เก่ามอบให้เพียงพอแล้ว 
  5.7 ทำการจ้างครูอัตราจ้าง 
   - จ้างจากงาบประมาณของชมรมศิษย์เก่า 
  5.8 ทางชมรมศิษย์เก่า เสนออยากให้มีการสถาปนาโรงเรียนให้ตรงกับวนัท่ี 1 มิถุนายน ของทุกปี 
  5.9 ทุนการศึกษาท่ีมอบให้กับนักเรียนช้ันม.1 และช้ันม.4 คนละ 3,000 บาท 
   - คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอให้ทุนกับนักเรียนดังกล่าวปีละ 1,000 บาท จบครบ  
     3,000 บาท 
  5.10 ขอความอนุเคราะห์จากท่านพระปลัด ให้นักเรียนมีการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และ
          โรงเรียนมีการทำโครงการโดยฝึกให้ให้นักเรียนเป็นพิธีกรทางศาสนา ท้ังนี้เพื่อนักเรียนมีความกล้า
          แสดงออกเป็นผู้นำของโรงเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


